



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่  
24 กรกฎาคม 2564



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

## โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

### สถานการณ์ประจำวัน

-สถานการณ์ในประเทศ 23 ก.ค. ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,575 ราย ป่วยสะสม 467,707 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,775 ราย หายป่วยสะสม 320,152 ราย ยังกักขังอยู่ 143,744 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 114 ราย เสียชีวิตสะสม 3,811 ราย รับวัคซีนสะสม 15,388,939 ราย สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ติดเชื้อ 193,934,036 ราย เสียชีวิต 4,159,295 ราย รักษาหาย 176,096,585 ราย

**ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ สหรัฐฯ เร่งรณรงค์ให้ประชาชนที่ยังลังเลรับฉีดวัคซีน **อิสราเอล** ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ประสิทธิภาพเหลือ 39% หลังสายพันธุ์เดลต้าระบาด **อังกฤษ** พบเชื้อไวรัสก่อโควิด 19 แพร่กระจายอยู่ในค้างคาวเกือบทุกตัว ตั้งข้อสังเกตว่ามีสัตว์ชนิดอื่นเป็นพาหะหรือไม่ **เกาหลีใต้** ขยายมาตรการควบคุมระดับสูงสุดในกรุงโซลและพื้นที่โดยรอบต่ออีก 2 สัปดาห์ **จีน** ปฏิเสธแผน WHO สอบสวนเพิ่มเติมต้นกำเนิดไวรัสฯ ขณะที่ ผอ.CDC จีนเผยฉีดวัคซีนสูตรผสม 3 ชนิดไม่มีอาการข้างเคียง ขอให้เชื่อมั่นในวัคซีนจีน **ฟิลิปปินส์** เตรียมประกาศห้ามคนเดินทางจากไทย-มาเลเซียเข้ากรุงมะนิลา **อินโดนีเซีย** ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อกังวลว่าจะเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่อันตรายและแพร่เร็วกว่าสายพันธุ์เดลตา **สิงคโปร์** ยืนยันฉีดวัคซีนแล้วติดโควิด 19 ไม่ใช่ว่าวัคซีนไม่ได้ผล

### ประเด็นสำคัญ

#### 1.ไทยเข้าโครงการโคแวกซ์ปีหน้า

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ผจก.รายวัน 360 องศา

-นพ.นคร เปรมศรี ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ชี้แจงประเด็นการเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ ว่า มีความเข้าใจสับสนระหว่างโคแวกซ์ AMC (Advance Market Commitment : AMC) และ โคแวกซ์ SFP (Self-financing participant) ประเทศไทยไม่ได้อยู่ในโคแวกซ์ AMC 92 ประเทศ เนื่องจากเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับบน ประเทศอาเซียนที่เข้าร่วมโคแวกซ์ AMC และได้วัคซีนฟรีเป็นประเทศที่สำคัญของล่งหน้่า ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ส่วนโคแวกซ์ SFP เป็นประเทศที่สั่งซื้อวัคซีนด้วยเงินทุนของตนเอง ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และไทย ซึ่งที่ไทยไม่เข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ตั้งแต่ต้นเพราะต้องจ่ายเงินเองและต้องรอรับวัคซีนที่ไม่รู้กำหนด การพิจารณาเข้าร่วมโครงการโคแวกซ์ในปีหน้าเป็นเพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป ผู้ผลิตได้ส่งมอบวัคซีนให้แก่ประเทศรายได้สูงที่จองไว้จนเกินพอ ทำให้มีการบริจาคประเทศต่างๆ แสดงว่าเริ่มมีปริมาณวัคซีนจากประเทศที่จองเกินล่งหน้่า วิเคราะห์สถานการณ์เห็นว่าหลังจากนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนจะกลับมาดูในส่วน Global Solidarity ในปีหน้า

#### 2.ลงทะเบียนผู้ป่วยโควิดกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (คมชัดลึก, thaipbs)

-นพ.เจด็จ ธรรมธัชชารี เลขาธิการ สปสช. เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สร. มอบให้ สธ. สปสช. และสพด. วางระบบการนำส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เป็นผู้ป่วยสีเขียวกลับไปรักษาที่ภูมิลำเนา โดยแจ้งลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ <https://crmdci.nhso.go.th/> เพื่อแก้ปัญหาสายด่วน 1330 รพ.หรือหน่วยบริการในระบบบัตรทองที่มีรพพยาบาลมารับผู้ป่วยหรือสามารถใช้อาสาสมัคร รถมูลนิธิ โดยรพ.เป็นผู้เบิกค่ารับส่งต่อกับสปสช. ได้ นอกจากนี้ ยังมีค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลรวมทั้งค่าทำความสะอาดฆ่าเชื้อพาหนะ จ่ายตามจริงไม่เกิน 3,700 บาทต่อครั้งที่มีการรับส่งต่อผู้ป่วย

#### 3.การบริหารจัดการวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ฐานเศรษฐกิจ, thestandard, thejournalistclub, TNN)

-นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย พบผู้เกิดภาวะเกล็ดเลือดต่ำร่วมกับหลอดเลือดอุดตัน (VITT) ในคนไทยหลังได้รับวัคซีน 1 ราย ใน 5 ล้านราย น้อยกว่าชาติตะวันตก 5-40 เท่า แม้จะเป็นภาวะที่อาจเกิดอาการรุนแรงแต่หากได้รับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วจะสามารถรักษาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันรพ.ทั่วประเทศสามารถตรวจเกล็ดเลือดได้ทุกแห่ง และมีห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 78 แห่งที่มีความพร้อมในการตรวจ D-dimer หากพบว่ามีค่าเกล็ดเลือดต่ำ และ D-dimer สูง จะส่งตัวอย่างเลือดยืนยันด้วยวิธี Anti PF4/heparin antibody และ Platelet activation assay ตามแนวทางของสมาคม

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

โลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย โดยทั้งหมดอยู่ในชุดสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (สำนักข่าวไทย, INN) ทวีช่อง 3, TNN

-นพ.วิฑูรย์ ตำนานวิบูลย์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม กล่าวว่า อภ. และบ. ซิลลิก ฟาร์มา จก. ในนาม บ. แซดพี เทอราพิวติกส์ ซิลลิก ฟาร์มา ประเทศไทย โดยมี นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ นายกสมาคมรพ.เอกชน ร่วมเป็นสักขีพยาน ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการ ในการจัดหาและกระจายวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดส โดยวัคซีนทั้งหมดจะทยอยเข้ามาตั้งแต่ช่วงไตรมาส 4/2564 ต่อเนื่องไตรมาส 1/2565 ตามกำหนดเวลาเดิม ซึ่งรพ.ต่างๆ รวมทั้งสภากาชาดไทย ได้ชำระเงินค่าวัคซีนครบถ้วนหลังจากนี้ อภ.จะชำระเงินให้แก่บริษัทเพื่อความมั่นใจว่าวัคซีนโมเดอร์นา 5 ล้านโดสจะเข้ามาประเทศไทยอย่างแน่นอน

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า, สยามกีฬา, ไทยโพสต์, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ประชาชาติ, thejournalistclub, INN, sanook) ทวีช่อง 5, NBT, Thaipbs

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค ซึ่งแจ้งผลการศึกษาประสิทธิภาพของวัคซีนซิโนแวคที่ป้องกันโควิดได้ 90% ว่า การวัดประสิทธิภาพของวัคซีนไม่ได้วัดที่ภูมิต้านทาน แต่เป็นการวัดและทดสอบจากการใช้งานจริง โดยคำนวณอัตราผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวคครบ 2 เข็ม อย่างน้อย 14 วัน เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน พบว่าใน 3 พื้นที่ ผู้ที่ฉีดวัคซีนมีประสิทธิภาพใกล้เคียงกันประมาณ 90% ส่วนประสิทธิภาพในการป้องกันสายพันธุ์เดลตา กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล

-กรณีฉีดกระตุ้นบุคลากรทางการแพทย์ด้านหน้า ส่วนมากได้รับวัคซีนซิโนแวค 2 เข็มเกิน 3 เดือนแล้ว ต้องฉีดวัคซีนกระตุ้นอีกครั้งซึ่งต้องไม่ใช่แพลตฟอร์มเดียวกัน จึงต้องฉีดกระตุ้นด้วยวัคซีนที่ไทยมีคือแอสตราเซนเนกาซึ่งเป็นไวรัสเวกเตอร์ เนื่องจากรอเวลาไม่ได้ แต่หากวัคซีนไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดสเข้ามาจะใช้วัคซีนทั้ง 2 ชนิดควบคู่กันไป

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์

-นพ.เจตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งแจ้งประเด็นประสิทธิภาพวัคซีนที่ฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ รพ.เชียงใหม่ประชานุเคราะห์ พบว่ากลุ่มไม่ฉีดวัคซีนติดเชื้อสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีน 5.7 เท่า สรุปลقاحซิโนแวค 2 เข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อ 82.5% และพบว่ากลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนปอดอักเสบสูงกว่ากลุ่มที่ฉีดวัคซีน 6.2 เท่า สรุปลقاحซิโนแวค 2 เข็ม มีประสิทธิภาพป้องกันปอดอักเสบ 83.9%

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ข่าวสด, mco

-ผอ.สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กล่าวว่า การกลายพันธุ์เป็นธรรมชาติของไวรัส ไม่ใช่เพราะวัคซีนไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ความผิดพลาดของคนทำงาน ขณะนี้บริษัทผู้ผลิตวัคซีนกำลังพัฒนาวัคซีนที่มีการตอบสนองต่อไวรัสกลายพันธุ์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก., สยามรัฐ

-นายวิรัช อัมระपाल ผู้อำนวยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ก.แรงงาน และบีโอไอ ขอรับการจัดสรรโควตาฉีดวัคซีนให้กับชาวต่างชาติที่ปฏิบัติงานในนิคมอุตสาหกรรมเพิ่มอีก 8,000 คน คาดเริ่มฉีด ส.ค.นี้

#### 4.ชุดตรวจ ATK

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ js100, TNN

-นพ.เจตต์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. เผย สามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่คลินิกชุมชนอบอุ่นกว่า 200 แห่ง หรือ 69 ศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ กทม. ขณะนี้อยู่ระหว่างการทำความเข้าใจกับ รพ.ชุมชน และ รพ.สต.

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ กล่าวถึงการจำหน่ายชุดตรวจ ATK ว่า เกือบทั้งหมดต้องนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะฉะนั้น อย. ต้องรับขึ้นทะเบียนผู้นำเข้า และอนุญาตให้จำหน่ายในร้านขายยาได้ ขณะนี้ มีการอนุมัติแล้ว 5-6 บริษัท ส่วนเรื่องการควบคุมราคากำลังติดตามสถานการณ์

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-เพจเฟซบุ๊กชมรมแพทย์ชนบท แนะนำหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในกทม. โดย 1.ขอให้หน่วยงานต่าง ๆ ใน กทม. ช่วยกันเพิ่มจุดตรวจโควิดให้มากขึ้นอีก 2.ขอให้รพ.และรพ.สนามทุกแห่งยอมรับผล ATK และอย่าผลักภาระให้ผู้ป่วยต้องไปหาที่ตรวจ RT-PCR เอง และ 3.ส่งเสริมการตรวจโควิดด้วยตนเองโดย ATK ให้กว้างขวาง ทั้งส่งให้ตรวจฟรี หรือการวางขายตามร้านขายยา โดยควบคุมคุณภาพและราคาให้เหมาะสม

#### 5.ลงพื้นที่ดูแลคนไร้บ้าน

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ, ทวี (ช่อง 3, 5, 7, TNN)

-เมื่อเวลา 21.30 น. (22 ก.ค.) รองนายกฯ และรรมว.สธ. ลงพื้นที่ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 บริเวณชุมชนนางลิ้นจี่ ซอย 2 ชุมชนพัฒนาสิน ที่แยกกักตัวที่บ้านและในชุมชน โดยสั่งปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้สอดคล้องกับนโยบายของนายกฯ ที่ต้องการลดจำนวนผู้รอคอยการรักษาอยู่ที่บ้าน รวมถึงไม่ให้เกิดกรณีเสียชีวิตบนท้องถนน โดยจะมีการลงพื้นที่ลักษณะนี้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการเลือกชุมชนเป้าหมายผ่านฐานข้อมูลของ สพฉ. เพื่อตรวจดูอาการ มอทยาและเวชภัณฑ์ แนะนำกรณีการรักษาตัวอยู่ที่บ้าน ส่วนกรณีที่มีอาการมากจะประสานส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ จุดพักคอย รพ.สนาม รพ.บุษราคัม หรือรพ.ทั่วไป ตามระดับอาการ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ข่าวสด, สยามรัฐ, mcot, sanook, INN

-เมื่อเวลา 22.00 น. (23 ก.ค.) รองนายกฯ และรรมว.สธ. ลงพื้นที่ซอยประชาอุทิศ 54 หาเตียงให้ผู้ป่วยโควิดถึงบ้านเป็นวันที่ 2 นำเจ้าหน้าที่ตรวจเชื้อเชิงรุก พร้อมฉีดวัคซีน แจกชุดตรวจ Rapid Antigen Test

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน

-จากกรณีคนไร้บ้านติดโควิดเสียชีวิตริมถนนย่านราชดำเนินและศพถูกดำเนินการอย่างล่าช้า ทำให้สังคมออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก จนนายกฯ สั่งการให้แก้ปัญหา โดยมอ.รรมว.สธ. นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ย่านถนนราชดำเนินช่วงคืนวันที่ 22 ก.ค. ได้รับแจ้งจากทีมงานในพื้นที่ว่าคนไร้บ้านเกิดความกลัวและหนีออกจากพื้นที่หมดแล้ว เหมือนทุกครั้งเวลามีการจัดระเบียบคนไร้บ้าน แต่ครั้งนี้น่าห่วงเรื่องการกระจายเชื้อ ทั้งนี้ เห็นว่าการที่นายกฯ สั่งว่าต้องไม่ให้เห็นภาพอย่างนี้ ทำให้ฝ่ายปฏิบัติต้องรีบมาไล่ จึงอาจจะไม่มีภาพคนไร้บ้านตายริมถนนราชดำเนินแต่ไปตายริมถนนแถวชานเมืองแทน การลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือควรลงช่วงกลางวันและไม่ต้องไปกันจำนวนมาก

#### 6.เร่งดูแลผู้ติดเชื้อ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ (ประชาชาติ, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, สำนักข่าวไทย, js100, INN) ทวีช่อง 3

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ได้เร่งค้นหาผู้ติดเชื้อโควิด 19 เพื่อให้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาและจำกัดการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุด โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล ได้จัดจุดตรวจ 2 จุด คือ สนามกีฬากองทัพอากาศรูปเต็มยศ จ.ปทุมธานี และสนามราชมิ่งคลาสิกาฬสถาน (หัวหมาก) กทม. เปิดให้บริการถึง 30 ก.ค. 2564 ตั้งแต่ 08.00-18.00 น. โดยใช้ Antigen Test Kit หากผลเป็นบวกจะตรวจยืนยันผลด้วยวิธี PCR สามารถตรวจได้วันละ 4,000 คน และปรับวิธีลงทะเบียนให้คล่องตัว ไม่แออัด มอบหมายให้ สปศ. ร่วมกับ สพร. พัฒนาแอปฯ QueQ ให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงในนัดหมายเข้ารับบริการตรวจโควิด 19 ล่วงหน้า 1 วัน

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, tnnthailand

-กองทัพบก ตั้งศูนย์ประสานงานช่วยประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งการรักษา เคลื่อนย้ายผู้ป่วย จัดที่พัก ฯลฯ สามารถแจ้งผ่านหน่วยทหารบกใกล้บ้านทั่วประเทศ หรือ CALL CENTER : 02-270-5685-9 ตลอด 24 ชม. ทั้งนี้ ได้จัดเตรียม รพ.สนาม รพ.ค่าย ในจังหวัดต่างๆ 37 แห่งทั่วประเทศ

#### 7.แนะเร่งประชาสัมพันธ์ระบบ Home Isolation

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ topnews

-นางดรฤนวรรณ ชาญพิพัฒน์ชัย รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า จากการทำงานของทีมอาสาของพรรค พบว่าผู้ป่วยหลายรายไม่ทราบขั้นตอน home isolation จึงรอเตียงจนอาการเป็นสีเหลืองต้องเข้ารับการรักษาในรพ.สนามแทน จึงขอให้ ศบค.เร่งประชาสัมพันธ์เรื่อง home isolation ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเข้มข้น รวมถึงทบทวนแนวทางการสื่อสารที่ถูกต้อง ชัดเจน ถูกที่ ถูกเวลา และถูกกลุ่มเป้าหมายให้มากกว่านี้

#### 8.หลักเกณฑ์คัดกรองโควิด 19

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ TNN

-เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีคัดกรองการติดเชื้อเชิงรุกในสถานประกอบการ โดยให้สำนักงานประกันสังคมจ่ายค่าบริการทางการแพทย์เป็นค่าตรวจคัดกรองการติดเชื้อ และค่าบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจทางห้องปฏิบัติการแก่สถานพยาบาล ด้วยการตรวจยืนยันผลการติดเชื้อด้วยวิธี RT - PCR โดยการทำป้ายหลังโพรงจมูกและลำคอ หรือโดยการทำแบบรวมตัวอย่าง

#### 9.ย้ำส่งผลตรวจคัดกรองให้ผู้บริการทุกราย

**สื่อที่นำเสนอ :** สำนักข่าวไทย, สวท.

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

-นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงษ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เผย ได้รับข้อร้องเรียนกรณีรพ.เอกชนหรือคลินิกจำนวนมากไม่ส่งผลตรวจคัดกรองเชื้อโควิด 19 จึงขอย้ำว่า รพ.เอกชนหรือคลินิกที่ให้บริการตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ทุกแห่ง เมื่อทราบผลตรวจแล้วให้เร่งส่งผลให้ผู้รับบริการ เพื่อจำกัดวงการระบาด และบรรเทาปัญหาความล่าช้าการจัดการหาสถานพยาบาลและเตียงจากการที่ไม่มีผลตรวจยืนยัน หากที่ได้ไม่ส่งผลตรวจถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย แจ้งได้ที่สายด่วน 1426

**10.ชี้แจงประเด็นไล่อพยพออกจาก รพ.**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ข่าวสด

-นพ.วิฑิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. รพ.ปิยะเวท ชี้แจงกรณี นายณวัฒน์ อิสรไกรศีล ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กว่าถูกไล่ออกจากรพ. ว่า ระหว่างที่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษากว่า 20 วัน คณะแพทย์ พยาบาล ได้ดูแลจนดีขึ้นตามลำดับ และสถานการณ์ระบาดรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จำเป็นต้องใช้เตียง ฝ่ายบริหารจึงขอความร่วมมือผู้ป่วยทุกรายที่อาการดีขึ้นออกไปพักหอพักเทล หรือกลับไปพักที่บ้าน โดยร่วมกับ สปสช. ทำ home isolation ไม่ได้เลือกปฏิบัติแต่อย่างใด

**11.ผลชันสูตรครูสอนพิเศษเสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนสลับยี่ห้อ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์มติชน, ผจก., ประชาชาติ, TNN

-นพ.เฉวตสรร นามวาท ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เผย ครูสอนพิเศษที่เสียชีวิตหลังฉีดวัคซีนแบบสลับชนิด โดยฉีดแอสตราเซนเนกาเป็นเข็มที่สอง พบสาเหตุคือ สมองบวมจากก้อนในสมอง ทำให้เลือดไปกดทับแกนสมองหรือก้านสมอง จะนำรายละเอียดไปประกอบกับการพิจารณาว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีนหรือไม่

**12.ถามหาวัคซีน Pfizer ให้บุคลากรด่านหน้า**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์เดลินิวส์

-เพจ Dr.Review โพสต์ข้อความว่า จากที่ประชุมล่าสุด Pfizer ด่านหน้าจากรอบแรก 7 แสนโดส วันที่ 21 ก.ค. 2564 เหลือแค่ 5 แสนโดส ล่าสุดวันนี้เหลือจัดสรรให้เพียง 2 แสนโดสเท่านั้น ผู้บริหารทุกรพ.อ้างว่า Pfizer ไม่มาและไม่มีการกำหนด และยังมีการข่มขู่แกมบังคับให้สมัครใจรับ AstraZeneca ทุกวิถีทาง

-เพจเฟซบุ๊ก Jiraruj Praise ของ นพ.จিরูจน์ ชมเชย กุมารแพทย์โรคระบบหายใจ โพสต์ข้อความว่า สึกซิง Pfizer 1.5 ล้านโดส เหลือถึงบุคลากร สธ.ด่านหน้าแค่ 5 แสน วอนสื่อช่วยสืบด้วยว่า 1 ล้านนั้นหายไปไหน

**13.สายด่วน 1668 เสียค่าบริการ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-มีผู้โทรเบอร์ 1668 สายด่วนหาเตียงผู้ป่วยโควิดของกรมการแพทย์ฉุกเฉินในโทรศัพท์หมด ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเบอร์นี้โทรฟรีหรือไม่ ล่าสุด นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา กรรมการ กสทช. ชี้แจงว่า สายด่วน 1668 เป็นหมายเลขที่กรมการแพทย์ขอใช้งานโดยขอยกเว้นค่าธรรมเนียมเลขหมายเนื่องจากเป็นหน่วยงานรัฐ แต่ไม่ได้ยื่นขอยกเว้นค่าบริการเรียกสาย ทำให้ประชาชนที่โทรเข้ามาต้องเสียค่าใช้จ่ายตามปกติ ด้านกรมแพทย์ระบุกำลังขออนุมัติบอร์ด กสทช. ให้โทรฟรี

**14.โรงงานพบผู้ติดเชื้อแต่ไม่มีมาตรการรองรับ**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ sanook

-จ.ชลบุรี มีประชาชนและแรงงานร้องเรียนโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะแห่งหนึ่ง ซึ่งอุปกรณ์ตรวจสอบโควิดมาตรวจเอง พบว่ามีผู้ติดเชื้อประมาณ 80-100 คน แต่ยังไม่บังคับพนักงานให้มาทำงานต่อ ขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกมาตรการให้จริงจัง ด้านนายสุคนธ์ สุวรรณศักดิ์สิน นายอำเภอเมืองชลบุรี เผย กำลังประสานผู้ประกอบการและคกก.โรคติดต่อ จ.ชลบุรี สั่งปิดโรงงานพร้อมทั้งกักตัวแรงงานทั้งหมด

**15.เข้มฉีดวัคซีนขาดแคลน**

สื่อที่นำเสนอ : facebook

-เพจเฟซบุ๊กหมอแล็บแพนด้า โพสต์ระบุ ไม่ใช่แค่วัคซีนหายาก แต่เข็มฉีดวัคซีนก็หาซื้อยากเช่นเดียวกัน ขอคำแนะนำบริษัทที่มีจำหน่ายจากลูกเพจ

**16.หนังสือขอสนับสนุนวัคซีนโมเดอร์นา**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์

-ผู้บัญชาการทหารสูงสุด สั่งสอบข้อเท็จจริงหนังสือจากกองทัพถึงเลขาธิการสภาอากาศไทย ขอวัคซีนโมเดอร์นาฉีดให้กำลังพลและครอบครัว ด้านรองโฆษกกองทัพไทย ระบุ ผลการสอบสวนพบว่าผอ.กองพิธีการ กรมสารบรรณทหาร ได้ทำหนังสือเพื่อ

## ประเด็นข่าว

## หมายเหตุ

ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจริง เป็นการกระทำโดยพลการ ทั้งนี้ ผู้ที่ลงนามในหนังสือไม่ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารสูงสุด จึงไม่ถือเป็นหนังสือที่ถูกต้องและไม่ได้ส่งไปยังสภาภาคไทย โดยได้พิจารณาลงโทษทางวินัยแก่กำลังพลดังกล่าว

-นายค อกจ.สกลนคร ชี้แจงกรณีขอวัคซีนโมเดอร์นาฉีดให้ข้าราชการ-ครอบครัว ว่า เป็นเพียงการสำรวจความประสงค์ของบุคลากรในสังกัด

### 17. การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจผู้ป่วยโควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.พฤษ ต่ออุดม ผอ.รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ให้สัมภาษณ์กรณีประกาศ รพ. เรื่องหลักเกณฑ์การพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจสำหรับผู้ป่วยโควิด 19 ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ว่า เป็นหลักเกณฑ์การพิจารณาในการจัดการผู้ป่วยวิกฤติให้เข้ารับการดูแลรักษาในระบบการดูแลแบบประคับประคอง สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีผู้ป่วยแสดงเจตนาไว้ล่วงหน้าโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ว่าไม่ประสงค์ใส่ท่อช่วยหายใจ หรือครอบครัวตัดสินใจร่วมกับผู้ตัดสินใจแทนแล้วมีข้อสรุปว่าไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และกรณีที่ 2 ผู้ป่วยไม่ได้แสดงเจตนาไว้ล่วงหน้า แต่แพทย์ผู้ดูแลพิจารณาไม่ใส่ท่อช่วยหายใจ ผู้ป่วยจะต้องเข้าหลักเกณฑ์การรักษาแบบประคับประคอง เป็นวิธีการรักษาที่ใช้ในหลายประเทศ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ของสังคมไทย

### 18. รพ.ไม่อนุญาตให้รับศพ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ

-น.ส.สายทิพย์ ดาวหาง เผย บิดาสักออาหารเข้าหลอดลม หายใจไม่ออก นำส่งรพ.ประชาธิปไตยบีเอ็มหัวใจแต่เสียชีวิต แพทย์ระบุว่าได้ตรวจหาเชื้อโควิดและสงสัยว่าติดเชื้อ จะส่งศพไปชันสูตรที่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ อีกสองวันจะรู้ผล เมื่อถึงกำหนดไปรับศพที่รพ.ธรรมศาสตร์ฯ ไม่พบศพ จึงติดต่อกลับไปที่รพ.ประชาธิปไตย จึงทราบว่า ศพพ่อยังอยู่ที่ รพ.ประชาธิปไตย จนท. แจ้งว่าแค่ส่งผลไปเฉยๆ จึงสงสัยว่า รพ.เก็บศพพ่อไว้อย่างไร ทั้งที่ไม่มีมีตู้แช่ และทั้งที่พ่อไม่ได้เป็นโควิด แต่ทาง รพ. นำศพพ่อไปนอนรวมอยู่กับคนที่เป็นโควิด แล้วจะเก็บศพไว้ทำไม ขอความเป็นธรรมให้นำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลด้วย

### 19. รายงานผู้ติดเชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, แนวหน้า, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรมประชาสัมพันธ์, nationtv, innnews, kapook)

-ศบค.รายงาน พบคลัสเตอร์ใหม่อีก 4 แห่ง **สมุทรสาคร** โรงงานอาหารกระป๋อง อ.เมืองสมุทรสาคร ติดเชื้อ 20 ราย และโรงงานด้าย อ.กระทุ่มแบน ติดเชื้อ 126 ราย **ระยอง** แคมป์ก่อสร้าง อ.บ้านฉาง ติดเชื้อ 26 ราย และ บ.ผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ.ปลวกแดง ติดเชื้อ 37 ราย ส่วน **เพชรบูรณ์** คลัสเตอร์โรงงานแปรรูปไก่พบแรงงานติดเชื้อ 1,068 ราย รอมผลตรวจเชิงรุกอีก 4,250 ราย เชื่อมโยงแคมป์คนงานใน กทม. **ขอนแก่น** คลัสเตอร์เรือนจำนักโทษติดเชื้อ 929 ราย สจจ.เร่งสอบสวนสาเหตุการแพร่ระบาด เบื้องต้นผู้คุมไม่ติดเชื้อ พร้อมปรับแผนระดมตรวจคัดกรอง กทม. ยานห้วยขวาง พบชายวัย 70 ปี นอนหมดสติ จนท.ใส่ชุดป้องกันเร่งช่วยปั๊มหัวใจก่อนนำส่งรพ. ชาวบ้านหวั่นเป็นผู้ติดเชื้อโควิด

### มาตรการอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามกีฬา, ประชาชาติธุรกิจ, บางกอกทูเดย์

-พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ 2,852,144,487.59 บาท สมทบทุน-จัดหาอุปกรณ์การแพทย์ รับมือวิกฤตโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, คมชัดลึก, สำนักข่าวไทย) ทีวีช่อง 3, TNN

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ตรวจเยี่ยมรพ.บุษราคัม พร้อมกล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดยังอยู่ในระดับสูง เนื่องจากสายพันธุ์เดลตาติดได้เร็วและง่ายกว่าเดิม ทำให้มีผู้ป่วยอาการหนักเพิ่มมากขึ้น ขณะนี้รพ.บุษราคัมมีอัตราครองเตียงมากกว่าร้อยละ 95 ได้สั่งการให้ขยายพื้นที่โซนพักนอนเพื่อรองรับผู้ป่วยรายใหม่จากการค้นหาเชิงรุกในกทม. ให้มีเตียงหมุนเวียนอย่างน้อย 50-100 เตียง และให้เลขาธิการ สผ. ประสานจัดเตรียมรถพยาบาล รถฉุกเฉิน รถกู้ภัย จัดทีมฉุกเฉินลงพื้นที่ร่วมกับกทม. นำผู้ป่วยที่ตกค้างเข้าระบบการรักษาเพื่อลดความสูญเสีย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ js100, TNN, thansettakij, สำนักข่าวไทย, ทีวีช่อง 5, TNN

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผย ขณะนี้พบผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด 19 มีอัตราติดเชื้อร้อยละ 11.83 แนะนำผู้ที่มีประวัติอาจสัมผัสกับผู้ติดเชื้อกักตัวเองในที่พักอาศัย 14 วัน เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด สร้างความปลอดภัยให้

ตนเองและสมาชิกในบ้าน โดยแยกห้องหรือพื้นที่ แยกทานอาหาร แยกอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัว เน้นอนามัยส่วนบุคคล ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากมีไข้เกิน 37.5 องศา และมีอาการไอ มีน้ำมูก เหนื่อยง่าย อ่อนเพลีย ท้องเสีย รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือ อสม.ใกล้บ้านทันที

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ mot, Chiangmainews, thaiandplus

-นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อรายวันจำนวนมาก กระทั่งการให้บริการของทีมแพทย์และพยาบาลและสถานที่รองรับผู้ติดเชื้อไม่เพียงพอ จึงต้องมีนโยบายให้ผู้ติดเชื้อที่ยังไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อยกลับไปแยกกักตัวที่บ้านหรือในภูมิลำเนาของตนเอง กรมฯ ได้ออกประกาศคำแนะนำให้บริการรับ-ส่งผู้ติดเชื้อโควิด 19 ดังนี้ 1) ผู้ให้บริการฯ ต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 แล้ว ไม่มีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเหนื่อย/หายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง ขณะปฏิบัติงานต้องสวมชุด Semi-PPE 2) มีฉากกั้นในยานพาหนะระหว่างผู้ให้บริการฯ และผู้ติดเชื้อ มีการระบายอย่างเพียงพอ จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์สำหรับปฏิบัติงาน 3) ผู้ให้บริการฯ ต้องระมัดระวังการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างการเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อ ควรให้ผู้ติดเชื้อสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา จมูก โดยไม่จำเป็น และล้างมือบ่อย ๆ ทั้งนี้ หากผู้ติดเชื้อเกิดการผิดปกติ/มีเหตุฉุกเฉินขณะเดินทาง ให้ติดต่อสายด่วน 1669 หรือ 1330 เพื่อส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังรพ.ใกล้เคียง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน

-นพ.ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เผย 1 เดือนก่อน ไทยมีผู้เสียชีวิตต่ำกว่า 50 ราย/วัน แต่ขณะนี้เพิ่มเป็น 100 ราย/วัน สัปดาห์ที่ผ่านมาการติดเชื้อในกทม.เริ่มชะลอตัว คาดสัปดาห์ถัดไปผู้เสียชีวิตน่าจะไม่เกิน 100 ราย

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์มติชน, ข่าวสด, mcot

-นพ.วิฑูรย์ บรวาน ผอ.โครงการด้านสุขภาพฉุกเฉิน WHO ประจำประเทศไทย เผย สถานการณ์ในขณะนี้เหมือนกันทั่วโลก ทั้งวัคซีนที่อาจไม่เพียงพอและไวรัสที่กลายพันธุ์แพร่กระจายได้ง่ายขึ้น จึงต้องเพิ่มความเข้มข้นเรื่องมาตรการส่วนบุคคล ใช้มาตรการที่ได้ผลคืออยู่แล้วให้เข้มข้นขึ้น

-พญ.ชุลีพร จิระพงษา นพ.ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ขณะนี้มีเรื่องสายพันธุ์ที่ทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้น วัคซีนรับมือได้น้อยลง ทุกภาคส่วนยังต้องร่วมมือกัน ประชาชนต้องป้องกันตัวเอง พื้นที่นอกกทม.ระบบสาธารณสุขยังรับมือได้ ส่วนกทม.มีประชากรมากและระบบสาธารณสุขมีหลายภาคส่วนทำให้รับมือได้ช้า แนะนำให้เน้นฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผู้จัดการ

-กรมควบคุมโรค ซึ่งงกรมมีการส่งต่อข้อความทางไลน์ว่าแพทย์ พยาบาล ถูกบังคับให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา เพื่อนำวัคซีนไฟเซอร์ไปฉีดให้ VIP หากไม่ยอมฉีดและติดเชื้อโควิด 19 จะไม่ได้รับเงิน ว่า ไม่มีการบังคับให้ฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา โดยการปรับสูตรฉีดวัคซีนในบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าที่ได้รับวัคซีน Sinovac 2 เข็ม ให้ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น 1 เข็ม อาจเป็นวัคซีน AstraZeneca หรือวัคซีนชนิด mRNA ก็ได้

-กรมการแพทย์แผนไทยฯ ให้ข้อมูลหลังมีผู้โพสต์แนะนำให้นำพริกไทยป่น 1 ช้อนชา น้ำผึ้ง 2 ช้อนชา น้ำขิงเล็กน้อย รับประทานติดต่อกัน 5 วัน จะกำจัดโควิด 19 ได้ 100% ว่า สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดมีประโยชน์สำหรับร่างกาย สามารถรับประทานเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลสุขภาพ แต่ยังไม่มีการวิจัยว่าสามารถรักษาโรคโควิด 19 ได้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ

-พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. กล่าวว่า กลุ่มความเสี่ยงสูงยังเป็นผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อในครอบครัว โดยเฉพาะครอบครัวที่มีผู้สูงอายุและเด็กเล็ก ขณะที่ต่างจังหวัดมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคอีสาน จากผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากกทม.และปริมาณรถกลับภูมิลำเนา ปัจจุบันมีผู้ป่วยรอเตียงเพิ่ม 868 ราย ในจำนวนนี้เป็นผู้ป่วยสีแดง 40 ราย จะเร่งเข้าสู่รพ.โดยเร็วที่สุด ส่วนผู้ป่วยกลุ่มสีเขียว เน้นให้แยกกักตัวที่บ้าน สิ่งสำคัญคือ ต้องประเมินตัวเองว่ามีอาการระดับใด ทั้งนี้ ที่ผ่านมามีได้ขอความร่วมมือบุคลากรสาธารณสุขจากต่างจังหวัดมาช่วยในกทม.และปริมาณลดลง แต่ขณะนี้หลายจังหวัดสถานการณ์หนักขึ้น จึงต้องโยกบุคลากรกลับไปดูแลสถานการณ์ในพื้นที่